

12-2005 Thư Cha Gia Trưởng Linh Hướng

Lá Thư Gia Trưởng Thật là một hồng ân: Thiên Chúa lại ban một Mùa Vọng nữa cho nhân loại và cho riêng mỗi chúng ta. Nếu trọng tâm của Mùa Vọng là chuẩn bị đón nhận một món quà lớn lao và cao quý nhất, thì còn niềm vui nào lớn hơn trong những ngày giờ chuẩn bị, còn gì làm bận tâm con người hơn niềm hy vọng đợi chờ? Món quà mà Thiên Chúa hứa tặng cho con người vào cuối Mùa Vọng không gì khác hơn đó chính là Đức Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa. Đối với người không tin hẳn đây không phải là tin mừng. Riêng với chúng ta, những người tin, "món quà" này có thực làm cho tim mình rộn rã, có xứng để ta hy sinh tất cả cho việc đón mừng, và chỉ cần có "món quà" này là đủ cho mọi thứ ước mơ? Phải chân thành thú nhận rằng chỉ có các vị Thánh mới sống trọn vẹn được cái ý nghĩa đích đáng của Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh. Chúng ta hãy chạy đến Mẹ Maria trong những ngày này để xin Mẹ giúp chúng ta sống tâm tình Mùa Vọng và sẵn sàng biến cả đời chúng ta thành máng cỏ, thành nhà tạm cho Chúa Giêsu Hài Đồng đến ngự. Gia Đình Bác Ái Phaolô chúng ta đang chuẩn bị mừng lễ Thánh Phaolô Trở Lại, Quan Thầy của chúng ta. Thánh lễ tạ ơn mừng Quan Thầy của Gia Đình chúng ta sẽ được cử hành vào 9:30 sáng Chúa Nhật 25 tháng 2 năm 2006 tại Trung Tâm Công Giáo. Sau đó vào lúc 12 trưa, Đại Gia Đình chúng ta sẽ cùng với quý ân nhân, quý bảo trợ hân hoan chia sẻ niềm vui trong bữa tiệc tại nhà Hàng Sea Food Palace 2. Ước mong mọi người trong Gia Đình chúng ta sẽ đến tạ ơn Thiên Chúa và gặp gỡ thân tình với nhau vào dịp lễ này. Nhân dịp cuối năm, chúng ta nhớ dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã ban nhiều ơn lành cho Gia Đình chúng ta. Đặc biệt năm nay Chúa ban cho chúng ta một ơn lớn lao là những anh chị em Nhóm Trưởng. Không biết làm gì hơn để tỏ lòng tri ân trước món quà này, chúng ta chỉ biết dâng lời cầu nguyện cho họ và toàn gia quyến thân yêu của họ. Nguyện xin ơn sủng của Mùa Vọng và Giáng Sinh đổ tràn trên tất cả và từng người trong Đại Gia Đình Bác Ái Phaolô chúng ta.

LM Gia Trưởng Phaolô Trần Đức Hùng

http://conduongtinhyeu.org/D_1-2_2-123_3-123_4-635/